



บทที่ 483

การเป็น Presenter

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในวงการธุรกิจ หลายๆ บริษัท หลายๆ องค์กรที่ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ก็มักจะหาราหรือผู้ที่มีชื่อเสียง หรือแม้แต่ว่าเจ้าของธุรกิจเองมาโฆษณาสินค้าหรือบริการของตัวเอง และถ้าโฆษณาเหล่านั้นได้รับการเสนอสู่สายตาของคนในสังคมมากๆ เวลาผู้คนเห็นหน้าดารารหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้นก็จะทำให้คิดถึงสินค้าหรือบริการที่บุคคลเหล่านั้นโฆษณาให้ทันที

เคยมีดาราคคนหนึ่งที่มีโฆษณาบริการของธนาคารๆ หนึ่งจนทุกคนเห็นหน้าดาราคคนนั้น ก็เลยคิดถึงธนาคารนั้นทันที มีเจ้าของบริษัทขายรถยนต์ชั้นนำ ใช้ตัวเองโฆษณารถยนต์ยี่ห้อหรูนั้น พอคนเห็นหน้าเขาทางโทรทัศน์ ก็ทราบทันทีว่าอ้อ! เขากำลังจะพูดถึงรถยนต์ยี่ห้อที่บริษัทเขาเป็นเอเยนต์อยู่ และมีดาราคที่เป็นถึงอดีตนางงามระดับชาติโฆษณาสินค้าตัวหนึ่ง จนทุกคนเมื่อเห็นหน้าดารานางงามผู้นั้น ก็คิดถึงสินค้ายี่ห้อนั้นทันที จะซื้อไปใช้หรือไม่ เป็นคนละประเด็น

บุคคลที่เป็นตัวหลักในการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ เหล่านี้ ในภาษาธุรกิจเรียกว่าเป็น "Presenter" ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

ลูกเองไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นดาราคที่จะมีคนหรือธุรกิจมาจ้างไปเป็น Presenter ให้สินค้าหรือบริการให้พวกเขา 😊 😊 😊

แต่ในเกือบ 3 ทศวรรษที่ลูกได้มาเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ลูกตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งการเป็นคริสตชน ลูกประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยการกระทำ คำพูด และด้วยวิถีการดำรงชีวิตของลูก ลูกไม่กลัวว่าการประกาศอย่างชัดว่าฉันเป็นคนคริสต์แล้วสังคมจะไม่ยอมรับลูก ถ้าใครคิดเช่นนั้น การมีเพื่อนน้อยลงไปหนึ่งคนหรือคนรู้จักน้อยลงในสังคมหนึ่งคน ก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับลูก เพราะสำหรับลูกแล้ว การประกาศตัวเองอย่างชัดเจนว่าลูกเป็นคริสตชนนั้น เป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดแด่พระเจ้า จะมีประโยชน์อะไร หากเราไปวัดฟังมิสซาทุกสัปดาห์ แต่ในสังคม เราไม่กล้าให้ผู้คนทราบว่าเราเป็นชาวคริสต์!

27 ปีที่ผ่านมา จากการประกาศตัวเองอย่างชัดเจนของลูกว่าลูกเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง มีพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตและที่ลูกทำทุกสิ่งก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์นั้น ทำให้ลูกผ่านประสบการณ์ของการทั้งยอมรับและการเมิน และแม้กระทั่งการปฏิเสธของผู้คนในสังคม

แต่ ... ลูกก็มั่นคงในความเชื่อและการกระทำของลูก เวลาผ่านไป ... ณ จุดนี้ ด้วยความถ่อมตน แต่ชัดเจนความเป็นชาวคริสต์ของลูกได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมเห็นก่อนเห็นตัวตนของลูกซะแล้ว 😊 😊 😊

ไม่ว่าในวงสังคมหรืองานเลี้ยงใด มักจะมีเพื่อนฝูงมาถามลูกถึงเรื่องราวของศาสนาคริสต์เสมอ

มีเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งไปเที่ยวโปรตุเกสมาและได้ไปสักการะสถานของแม่พระฟาติมาด้วย

เธอเข้าใจว่าแม่พระฟาติมาเป็นคนละองค์กับพระแม่มาเรีย และก็ได้บอกพวกลูกทัวรว่า แม่พระฟาติมาศักดิ์สิทธิ์มาก คนขออะไรแล้วก็ได้ ...



เพื่อนอีกคนหนึ่ง เกษียณแล้ว ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศเช่นกัน บอกลูกว่า เขารอวันที่จะเจอลูกเพราะอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ ลูกบอกว่าถามมาเลย ถ้าทราบก็จะตอบให้ฟัง ถ้าไม่ทราบจะไปหาคำตอบมาให้ เขาบอกว่าเขาไปต่างประเทศแถวยุโรป พอดีไปสั่งกาแฟรสๆ หนึ่งและเจ้าของร้านกาแฟบอกว่า ชื่อของกาแฟรสนี้มาจากคณณักรบวชคณะหนึ่งของศาสนาคาทอลิก เขาเลยสนใจอยากทราบว่ามีจริงไหมและคณณักรบวชนี้เกี่ยวอะไรกับกาแฟรสนี้ แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษเขาไม่ลึกซึ่งพอถึงขั้นจะสนทนาต่อกับเจ้าของร้านกาแฟที่ยุโรป เขาจึงบอกเพียงสั้นๆ ว่า Thank you! แล้วเขาก็คิดถึงลูกว่าลูกต้องให้คำตอบเขาได้แน่ๆ

เจอกันในงานเลี้ยงคืนก่อน เขารับถามลูกถึงเรื่องชื่อกาแฟกับคณณักรบวชอะไรทางคริสต์ ลูกเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ากาแฟรสนี้มีชื่อมาจากคณณักรบวชทางศาสนาคาทอลิก แต่ลูกก็ได้อธิบายให้เพื่อนผู้นี้รวมทั้งเพื่อนคนอื่นๆ อื่นในโต๊ะฟังถึงคณณักรบวชทั้งหญิงและชาย ที่มีชื่อใกล้เคียงกับกาแฟรสนี้ว่า เป็นคณณะที่พวกเราเรียกว่าซีลัหรือซีมีดและคณณะฟอมีด ปรากฏว่าเพื่อนๆ สนใจมาก ฟังกันใหญ่เลย ลูกบอกเพื่อนๆ ว่า ปกติคนภายนอกจะเข้าไปในตัวอารามยังไม่ได้เลย แต่ลูกโชคดีมากที่ได้รับเชิญให้เข้าไปแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของตนเองให้ทั้งอารามซีมีดและฟอมีดฟัง เพื่อนๆ ตื่นเต้นกันใหญ่ มีภาพให้ดูไหม? ...

มีอีกงานหนึ่ง คุณกันถึงเรื่องศาสนา มีผู้รู้ระดับคนเรียกว่าอาจารย์ท่านหนึ่งพูดว่า “ศาสนาคริสต์นั้นนะ ง่ายแต่มีความเชื่อ ก็จบแล้ว ศาสนาของเรานะสิ มีข้อปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน คนจะปฏิบัติก็จะลำบากกว่าทางศาสนาคริสต์” ลูกตอบอาจารย์ไปว่า “ประโยคเดียวง่ายๆ นี้แหละค่ะ ว่าขอให้มีความเชื่อก็พอ แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ง่ายแค่ไหน เพราะมนุษย์ไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้” ยาวเลย ...

ขณะนี้กำลังมีสงครามที่ตะวันออกกลางกันอยู่ในแวดวงสังคมไทยที่ไม่เข้าใจถึงความเหมือนและความต่างระหว่างสามศาสนาที่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน แต่ทำไมถึงทำหั่นจนจะเป็นจูลเช่นนี้ ลูกได้รับคำถามให้อธิบายถึงทั้งสามศาสนา ตั้งแต่สงครามได้ระอุขึ้นต้นเดือนต.ค. 2023 ที่ผ่านมาจากเพื่อนๆ หลายกลุ่มในสังคม ...

คำถามต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ทั้งเพื่อนฝูงและผู้คนในสังคมถามลูกนั้น ทำให้ลูกดีใจและแอบคิดว่า เวลาคนคิดถึงศาสนาคริสต์ เขาคิดถึงลูก (เหอเน่ 😊)

ลูกขอถวายคำตอบทั้งหมดเพื่อเทิดพระเกียรติแต่พระองค์ พระเจ้าข้า 😊😊😊

ล่าสุด มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งไลน์มาหาลูกเป็นการส่วนตัวโดยเริ่มต้นว่า ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนคริสตณะ โรงเรียนนี้ ... เรียนกับอาจารย์ท่านนี้ ... ลูกก็งงแต่ไม่กล้าถามตรงๆ ว่าท่านต้องการอะไร ทักทายพอหอมปากหอมคอ แล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่า ท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ในกระทรวงนะ สนใจจะมาสนับสนุนโครงการ Food waste ที่ลูกทำอยู่ เพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในระดับประเทศได้ ...

พระองค์คือ Alpha สำหรับชีวิตลูกทั้งครบ พระเจ้าข้า

“พระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จ” สดุดี 138:8

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดคนอื่น

www.moving-themountain.com

